



# ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

## ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

http : //kpp-rs.ricethailand.go.th e-mail : kpp\_rs.ricethailand.go.th

### ข่าวกิจกรรม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 126 ประจำเดือนมกราคม 2560

#### ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร



โดยนายพรรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร นายวรวุฒิ ดีพูล น.ส.ศิริพร ว่างยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและประชุมเกษตรกรในโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน บ้านมะโอโคะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำโดย นางฐิตารีย์ สวัสดิบุตร และคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นำของมาบริจาค ก๊าซดั่งจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อจัดงาน นบพระเล่นเพลง ประจำปี 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางพรพรรณ บุสสร. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำปรึกษาและเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวดำลิ้มผั่ว อำเภอพบพระ จ.ตาก เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์และคุณค่าทางโภชนาการ เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2560

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.ณปภัช จิระนันท์กุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ น.ส.ศิริพร ว่างยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สํารวจตัดกรองเกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ณ.ศพท.ทรายทองวัฒนา ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

## ข่าวหน้ารู้ การป้องกันกำจัด แมลงบัว

**แมลงบัว** เป็นแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในภาคเหนือตอนบน เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณของแมลงบัว กล่าวคือ มีความชื้นสูง มีพื้นที่เป็นเขาหรือเชิงเขาล้อมรอบ ทั้งนี้เพราะความชื้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการวางไข่ จำนวนไข่ การฟักไข่ การอยู่รอด หลังจากฟักจากไข่ของหนอนและการทำลายยอดข้าวอ่อน แมลงบัวจะออกเป็นตัวเต็มวัยเมื่อเริ่มฤดูฝน โดยจะอาศัยและเจริญเติบโตอยู่บนพืชอาศัย พวกข้าวป่าและหญ้าต่างๆ 1 - 2 ชั่วโมง จนกระทั่งเริ่มมีการปลุกข้าว ตัวเต็มวัยแมลงบัวจะเข้าแปลงนาตั้งแต่ระยะกล้า หรือช่วงระยะเวลา 25 - 30 วัน เพื่อวางไข่หลังจากฟักออกตัวหนอนจะคลานลงสู่ชอกของใบยอดและกาบใบเพื่อเข้าทำลายยอดที่กำลังเจริญทำให้เกิดเป็นหลอดลักษณะคล้ายหลอดหอม หลอดจะปรากฏภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่ตัวหนอนเข้าไปที่จุดเจริญของข้าว ต้นข้าวและกอข้าวที่ถูกทำลายจะมีอาการแคระแกร็น เตี้ย ลำต้นกลม มีสีเขียวเข้ม ยอดที่ถูกทำลายไม่สามารถออกรวงได้ ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงมาก

**การป้องกันกำจัด** ขจัดวัชพืชรอบแปลงนา เช่น ข้าวป่า หญ้าข้าวนก หญ้าไซ หญ้าแดง หญ้าชันกาด และหญ้านกสีชมพู ก่อนตกลำ หรือหว่านข้าวเพื่อทำลายพืชอาศัยของแมลงบัว ภาคเหนือ ควรปลุกข้าวหรือปักดำช่วงวันที่ 15 กรกฎาคม - สิงหาคม หรือปรับวิธีปลุกโดยการปักดำ 2 ครั้ง เพื่อลดความรุนแรงที่เกิดจากการทำลายของแมลงบัว ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงใดๆ ในการป้องกันกำจัดแมลงบัวเนื่องจากไม่ได้ผลและยังทำลายศัตรูธรรมชาติ



### ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์



ข้าว	ราคา ก.ก. ละ (บาท)	บรรจุ (ก.ก.)	หมายเหตุ
กข41	16	25	มีจำหน่าย
กข29	16	25	ไม่มีจำหน่าย